



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ส่วนอำนวยการ โทร.๐๒ ๕๗๙ ๒๗๔๐

ที่ ทส.๑๖๑๐.๑/ ๓๓๗๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าโครงการฯ ทุกโครงการ  
หัวหน้าศูนย์ฯ ทุกศูนย์

ตามที่กรมป่าไม้ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒)งบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แผนงานรองส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคครัวเรือนและเอกชนฯ รวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว ผลผลิตโครงการพัฒนาป่าไม้สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมหลักกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และกิจกรรมหลัก กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น หน่วยปฏิบัติเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นั้น

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษพิจารณาแล้ว ขณะนี้ใกล้สิ้นไตรมาสที่ ๒ มีหน่วยงานโครงการ ยังไม่เบิกจ่ายประมาณรายจ่ายแต่อย่างใด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จึงขอให้หน่วยงานส่งเบิกจ่ายเป็นไปตามแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ด่วนที่สุดที่ ทส. ๑๖๑๐.๑/๓๐๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการส่งใบสำคัญคู่จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพัฒนพงษ์ สมิตติพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ชื่อโครงการ	การส่งใบสำคัญเบิกจ่าย	
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
๑. ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศ นครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ	ใบสำคัญ ของเดือนมกราคม	ยังไม่ส่งเบิกจ่าย
๒. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี	ใบสำคัญ ของเดือนมกราคม	ยังไม่ส่งเบิกจ่าย
๓. โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษา การพัฒนาพิกุลทองฯ นราธิวาส	ยังไม่ส่งเบิกจ่าย	ยังไม่ส่งเบิกจ่าย
๔. ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ยังไม่ส่งใบสำคัญ ของเดือนมกราคม	ยังไม่ส่งใบสำคัญ ของเดือนมกราคม
๕. ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริฯ จังหวัดสงขลา	ยังไม่ส่งใบสำคัญ เดือนมกราคม	ยังไม่ส่งใบสำคัญ เดือนมกราคม